

# Hỗ trợ vốn tín dụng giúp doanh nghiệp phát triển

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 14/CT-TTg về triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã có nhiều giải pháp điều hành hiệu quả hoạt động tín dụng phục vụ nền kinh tế, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện công tác hỗ trợ vốn tín dụng giúp doanh nghiệp phát triển.



Công nghệ số của ngân hàng đã giúp Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát (thành phố Thái Bình) nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển kinh doanh.

## Đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển sản xuất

Được thành lập từ năm 2000, đến nay Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát

(phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình) không ngừng lớn mạnh, ngày càng mở rộng địa bàn kinh doanh và dành được sự tín nhiệm, gắn bó

với người dân Thái Bình. Với hệ thống 14 cửa hàng xe máy, 5 showroom ô tô của các hãng Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Toyota, Công ty luôn mang đến

cho khách hàng các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hơn 400 cán bộ, nhân viên, người lao động. Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty cho biết: Để có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực, cố gắng của Công ty trong việc triển khai nhiều hình thức kinh doanh mới như dịch vụ bán hàng trực tuyến, giao hàng tận nhà, sửa chữa xe lưu động, khắc phục sự cố tại nhà... còn có sự đồng hành của nguồn vốn tín dụng ngân hàng giúp Công ty có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh.

Đến hết tháng 5/2024, tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn tỉnh đạt gần 96.043 tỷ đồng, tăng 2,04% so với thời điểm 31/12/2023, trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt hơn 33.100 tỷ đồng, chiếm 34,47% tổng dư nợ cho vay

của các TCTD trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của trung ương và của tỉnh, các TCTD trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều chương trình tín dụng đặc thù đối với doanh nghiệp như: cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ với dư nợ cho vay đạt gần 34.000 tỷ đồng, tăng 0,2% so với thời điểm 31/12/2023 với gần 104.000 doanh nghiệp, cá nhân, hộ sản xuất vay vốn; cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên với dư nợ cho vay đạt gần 1.100 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 59,6% tổng dư nợ cho vay; cho vay chương trình nước sạch nông thôn theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh với 23 dự án kinh doanh nước sạch nông thôn của doanh nghiệp được vay vốn, số tiền đã giải ngân đạt gần 400 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt hơn 200 tỷ đồng...

## Tích cực chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Không chỉ chú trọng mở rộng tín dụng đối với doanh nghiệp, thời gian qua, các TCTD trên địa bàn tỉnh còn tích cực chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định, phát triển sản xuất. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các TCTD đã chủ động giảm lãi suất cho vay, đến nay phổ biến ở mức 4%/năm (đối với ngân hàng) và 5%/năm (đối với quỹ tín

dụng nhân dân) đối với cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên, 6,5 - 8,5%/năm (đối với cho vay ngắn hạn) và 8,5 - 10%/năm (cho vay trung và dài hạn) đối với cho vay các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thông thường. Là một trong những ngân hàng có quy mô hoạt động lớn trên địa bàn tỉnh, đến hết tháng 5/2024, tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình (BIDV Thái Bình) đạt hơn 9.200 tỷ đồng. Ông Lại Minh Hiếu, Quyền Giám đốc BIDV Thái Bình cho biết: Với tinh thần cùng đồng hành, chia sẻ khó khăn, tạo cơ hội phát triển, BIDV Thái Bình liên tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi phù hợp với khách hàng doanh nghiệp, đó là gói tín dụng ngắn hạn với quy mô 270.000 tỷ đồng, lãi suất tối đa được giảm lên đến 2%/năm; gói tín dụng ngắn hạn dành cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa với quy mô 80.000 tỷ đồng, thời gian triển khai đến ngày 31/12/2024 thông qua phương thức tài trợ vốn lưu động đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của doanh nghiệp. Cùng với đó, BIDV Thái Bình còn tập trung mọi nguồn lực tài chính để hạ lãi suất cho vay; thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ hỗ trợ khách hàng theo Thông tư số 01/2020/TT-NHNN và Thông tư số 02/2023/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; thường xuyên làm

việc với các doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, trên cơ sở để nắm bắt nhu cầu và đưa ra gói tín dụng phù hợp với năng lực tài chính, thể mạnh ngành hàng của khách hàng... Đến hết tháng 5/2024, trên địa bàn tỉnh có 225 khách hàng (27 doanh nghiệp và 198 cá nhân) được cơ cấu lại thời hạn trả nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN với tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khoảng 445 tỷ đồng, dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ khoảng 253 tỷ đồng. Ông Vũ Mạnh Hoàn, Chủ tịch - Tổng giám đốc Công ty TNHH Hưng Thịnh Phát cho biết thêm: Việc triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ như gia hạn trả nợ, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giảm lãi suất cho vay... của hệ thống ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã góp phần không nhỏ giúp cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đặc biệt là khó khăn do tác động của dịch Covid-19 để tiếp tục ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, các ngân hàng cũng tích cực ứng dụng công nghệ số vào hoạt động, từ đó giúp các doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí, tiếp cận các dịch vụ của ngân hàng thuận lợi hơn. Một trong những rào cản khiến các doanh nghiệp khó tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đó là vướng mắc pháp lý đối với tài sản thế chấp. Cùng với đó, thời gian qua, thị

trường xuất khẩu của một số ngành hàng bị thu hẹp, đơn hàng bị cắt giảm khiến một bộ phận doanh nghiệp chưa xây dựng được phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang phục hồi sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn còn một bộ phận chưa đủ khả năng trả hết các khoản nợ đã được cơ cấu lại và khoản nợ đến hạn... Chính vì thế, để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nói chung, tăng trưởng tín dụng đối với doanh nghiệp nói riêng, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh tích cực chỉ đạo các TCTD trên địa bàn tiếp tục cấp tín dụng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, tiết giảm chi phí để tạo dư địa tín dụng cho vay hỗ trợ doanh nghiệp; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng phù hợp với từng phân khúc khách hàng, thị trường, loại hình và nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; chủ động triển khai chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, trên cơ sở đó nắm bắt, có giải pháp tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp... Các sở, ngành, huyện, thành phố cần có sự phối hợp tích cực hơn nữa để tạo điều kiện cho ngân hàng doanh nghiệp tiếp tục đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xem xét, quyết định cho vay.

MINH HƯƠNG

# Các địa phương mở rộng diện tích cấy máy



Huyện Thái Thụy phấn đấu năng suất vụ mùa năm 2024 đạt hơn 60 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 76.000 tấn.

Thực hiện chủ trương tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, vụ mùa năm 2024, nông dân huyện Thái Thụy mở rộng diện tích cấy máy, góp phần nâng cao năng suất, giải phóng sức lao động. Tại cánh đồng thôn 2 Đông Hòa, xã Thụy Phong những ngày này, máy cấy đang vận hành hết công suất, phủ xanh cánh đồng bảo đảm tiến độ sản xuất vụ mùa đúng khung thời vụ. Đang tập kết khay mạ tại đầu bờ, ông Trần Đình Lượng cho biết: Đây là vụ thứ tư gia đình tôi thực hiện cấy máy mạ khay. Khi áp dụng phương pháp này tôi thấy chi phí giảm và tiết kiệm sức lao động, so với cấy tay thì cấy máy giảm được 70.000 - 100.000 đồng/sào/vụ. Sau cấy cây lúa bén rễ hồi xanh nhanh hơn, khả năng chống chịu với điều kiện thời tiết tốt hơn. Tôi nhận thấy năng suất cấy bằng máy cao hơn cấy tay từ 20 - 30kg thóc/sào. Vụ xuân trước tôi cấy 20 mẫu ruộng lúa tập giao tròn, trung bình đạt hơn 2,5 tạ/sào; với giá bán 18.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí tôi lãi hơn 200 triệu đồng. Vụ mùa năm 2024, tôi mở

rộng diện tích cấy máy lên 25 mẫu, dự kiến ngày 10/7 sẽ cấy xong. Năm bắt nhu cầu cấy máy của nông dân ngày càng tăng, đầu năm 2024, ông Nguyễn Văn Hoàng, thôn 1 Phong Lãm, xã Thụy Phong đầu tư mua 1 máy cấy, 3.000 khay để vừa phục vụ gia đình vừa làm thuê cho người dân trong khu vực. Vụ mùa này máy cấy của ông hoạt động hết công suất, từ 9 - 10 mẫu ruộng/ngày theo hợp đồng đã ký với nông dân địa phương. Ông Hoàng cho biết: Vụ mùa năm 2024, ngoài 36 mẫu ruộng của gia đình, tôi làm dịch vụ cấy trọn gói (gieo mạ, cấy) 250.000 - 280.000 đồng/sào. Từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7, tôi đi cấy thuê hơn 1.000 sào với giá 90.000 - 105.000 đồng/sào, tùy theo chất đất. Trừ chi phí mua xăng dầu, bảo dưỡng máy móc, mỗi vụ cấy gia đình tôi có thêm thu nhập hơn 10 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả rõ rệt từ cấy máy, hiện nay nông dân xã Thụy Phong đã mở rộng diện tích cấy máy. Ông Phạm Văn Tạng, Phó Giám đốc HTX DVNN Thụy Phong cho biết: Vụ mùa năm 2024, xã gieo

hơn 400ha với các giống lúa thuần có năng suất cao như TBR225, ST15, VN20... Nhận thấy ưu điểm vượt trội của cấy máy nên vụ mùa này nông dân trong xã đăng ký cấy máy hơn 160ha, chiếm gần 40% diện tích, gấp 1,5 lần so với vụ mùa năm 2023. Từ khi áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất, tình trạng ruộng bỏ hoang hạn chế, xã có 12 hộ tích tụ ruộng đất với diện tích từ 2ha trở lên, tổng diện tích tích tụ, tập trung đạt 80ha. Hiện xã có 8 máy cấy, trong đó 6 máy loại 6 hàng, 2 máy loại 4 hàng, góp phần đẩy nhanh tiến độ gieo cấy của địa phương. Dự kiến đến ngày 15/7 xã cơ bản hoàn thành gieo cấy vụ mùa. Cũng như xã Thụy Phong, vụ mùa năm 2024, xã Thụy Sơn dự kiến mở rộng diện tích cấy máy gần 230ha, chiếm 65% tổng diện tích gieo cấy, tăng 10% diện tích cấy máy so với vụ mùa năm 2023. Đây là bước thay đổi lớn trong sản xuất nông nghiệp, cơ giới hóa để mang lại hiệu quả bền vững hơn. Ông Lê Văn Cường, Giám đốc HTX DVNN Thụy Sơn chia sẻ: Từ khi có Nghị quyết số 29/2021/NQ-HĐND, ngày

10/12/2021 của HĐND tỉnh quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, xã Thụy Sơn đã có 11 hộ được hỗ trợ mua máy cấy, nâng tổng số máy cấy các loại trên địa bàn lên 14 máy. Đây là nghị quyết rất phù hợp với thực tiễn địa phương, người dân vừa làm việc trong cụm công nghiệp Thụy Sơn vừa tranh thủ cấy lúa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng bỏ ruộng hoang. Thời gian tới, HTX tiếp tục tuyên truyền đến người dân chủ trương, cơ chế hỗ trợ của tỉnh về mua sắm máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là máy cấy; mở rộng diện tích cấy máy, từng bước hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, góp phần thay đổi tập quán sản xuất lúa nhỏ lẻ, manh mún. Theo báo cáo của UBND huyện Thái Thụy, vụ mùa năm 2024 huyện gieo cấy hơn 12.000ha, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 40% diện tích, giống lúa BC chiếm 50% diện tích. Hiện toàn huyện có 170 máy gặt, 180 máy làm đất đã nâng công suất trên 24CV, trên

120 máy cấy các loại... giúp cho việc gieo cấy thuận lợi, nhanh chóng, bảo đảm hoàn thành gieo cấy trước ngày 20/7. Ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Vụ mùa năm nay, dự kiến diện tích cấy máy của huyện đạt gần 3.000ha, chiếm 25% tổng diện tích gieo cấy, tăng hơn 500ha so với vụ xuân năm 2024. Huyện phấn đấu năng suất vụ mùa đạt hơn 60 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 76.000 tấn. Để vụ mùa thắng lợi, Phòng đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, HTX DVNN đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng hình thức gieo mạ khay, cấy máy, giải phóng sức lao động; hỗ trợ, tạo điều kiện tổ chức, cá nhân hộ nông dân tập trung, tích tụ ruộng đất; vận động cá nhân, HTX DVNN đầu tư mua sắm máy móc, nâng cao tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi đưa máy móc vào phục vụ sản xuất, từng bước hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa tập trung, tăng thu nhập cho nông dân.

Để bảo đảm việc gieo cấy theo khung thời vụ, những ngày này các địa phương trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ khẩn trương bố trí nhân lực, máy móc xuống đồng gieo cấy, quyết tâm giành vụ mùa thắng lợi.

An Ninh là xã có diện tích gieo cấy lúa mùa nhiều của huyện với trên 318ha. Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc HTX DVNN xã chia sẻ: Ngày 15/6, địa phương hoàn thành việc thu hoạch lúa xuân. Lúa gặt xong đến đầu, bà con xã viên làm đất đến đó. Để bảo đảm việc gieo cấy theo khung lịch thời vụ, HTX chủ động cung ứng 6 tấn thóc giống cho bà con xã viên, trong đó giống năng suất cao chiếm 60% như: BC15, M1..., 40 tấn phân bón; đồng thời mời các chủ máy làm đất, chủ máy cấy hợp để bố trí phân vùng làm đất và gieo cấy. Với 20 máy làm đất, đến nay toàn bộ diện tích đã được cấy lồng, mạ đủ

ngày sẽ đưa xuống đồng. Từ ngày 26/6, địa phương bắt đầu cấy ở một số chân ruộng trũng và cấy tập trung từ ngày 3/7, phấn đấu việc gieo cấy hoàn thành trước ngày 20/7. Vụ mùa năm nay, gia đình anh Nguyễn Văn Thanh, thôn Nam Thành, xã An Ninh gieo cấy 5 mẫu. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích của gia đình đã được cấy lồng; các chân ruộng đều đã được bón thúc, bón lót, phun thuốc diệt ốc bươu vàng, đắp bờ ngăn, khi mạ đủ ngày gia đình tổ chức xuống đồng. Anh Thanh cho biết: Với 5 mẫu ruộng, gia đình tôi đầu tư máy làm đất, máy cấy để vừa cấy cho gia đình vừa cấy cho bà con xã viên. Đến nay mạ phát triển tốt, ngày 3/7 gia đình tôi đưa máy cấy xuống đồng. Ngoài diện tích của gia đình, tôi nhận cấy 140 mẫu cho bà con xã viên trong xã. Với 4 máy cấy trong 1 ngày có thể cấy được 20 mẫu ruộng. Dự kiến đến ngày 10/7 gia đình sẽ hoàn thành việc gieo cấy cho bà con.

Tại xã An Ninh, với 171ha diện tích lúa mùa, đến nay công tác làm đất, vệ sinh đồng ruộng, khơi thông dòng chảy, tổ chức gieo mạ và tập trung diệt chuột đã được bà con xã viên khẩn trương triển khai. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, Giám đốc HTX DVNN xã chia sẻ: Đến ngày 3/7, mọi công việc chuẩn bị cho gieo cấy lúa mùa được xã triển

khai theo đúng kế hoạch. HTX chuẩn bị giống, phân bón đầy đủ cho nông dân; bố trí mạ dự phòng nên gặp thời tiết bất thuận. Hiện tại các chân ruộng đều được cấy lồng, từ ngày 4/7 địa phương tổ chức xuống đồng. Với 5 máy cấy 6 hàng, dự kiến đến ngày 15/7 toàn bộ diện tích của địa phương sẽ được hoàn thành. Vụ mùa năm 2024, huyện Quỳnh Phụ gieo cấy trên 11.000ha, trong đó nhóm lúa có năng suất cao chiếm 60% diện tích, tập trung vào các giống BC15, TBR225, TBR1, Thiên ưu 8..., phấn đấu đạt năng suất 61 tạ/ha. Đối với các trà lúa sớm gieo cấy từ ngày 25/6, còn lại cấy tập trung từ ngày 3/7, phấn đấu hoàn thành trước ngày 20/7. Năm nay, huyện tiếp tục khuyến khích các địa phương gieo mạ khay, cấy máy nhằm giảm chi phí, nâng cao năng suất gieo cấy và tăng lợi nhuận cho nhà nông. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết thêm: Phòng chỉ đạo HTX DVNN các xã, thị trấn bám sát lịch thời vụ để gieo cấy; bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, HTX DVNN, tổ dịch vụ thực hiện tốt các khâu, nhất là làm đất, gieo mạ, phân đất hoàn thành gieo cấy đúng lịch thời vụ để giúp các địa phương, phát triển tốt nhất.

NGUYỄN THẨM - NGUYỄN CƯỜNG



Cán bộ Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp xã An Ninh (Quỳnh Phụ) kiểm tra mạ khay cấy máy bảo đảm việc gieo cấy theo khung thời vụ.